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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2568 
ของ 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร่ี์ จ ากัด (มหาชน) 
************************************************************************************** 

ประชมุ ณ วนัองัคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ส านกังานสาขาของบรษัิท โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์
ชัน้ท่ี 3 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 

เริม่การประชมุเวลา 14.00 น. 
โดยบริษัทไดม้อบหมายให ้นางสาวกนกทิพย ์ เจริญรศัมี รบัหนา้ที่เป็นพิธีกรผูด้  าเนินรายการ และก่อนที่จะเขา้สู่

การประชมุพิธีกรไดเ้ชิญใหท้ี่ประชมุรบัชมวีดีทศันแ์นะน าบรษัิท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มการประชุมไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจ
ของบรษัิทไดด้ียิ่งขึน้ และเมื่อชมวีดีทศันแ์ลว้เสรจ็ ล  าดบัตอ่ไป พิธีกรไดท้ าการแนะน าขอ้มลูเบือ้งตน้บรษัิทฯ ดงันี ้

- บรษัิทมีทนุจดทะเบียนจ านวน  220,811,609 บาท 
- ทนุช าระแลว้ 200,811,609 บาท 
- แบง่ออกหุน้สามญัจ านวน 200,811,609 หุน้ 
- มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

โครงสรา้งการบริหาร ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ด ารง
ต าแหนง่ ประธานกรรมการบรษัิท และนายอภิชาติ ชโยภาส ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอื่นๆ รวม
ทัง้สิน้ 10 ทา่น เป็นผูก้  าหนดนโยบาย ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธใ์นการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ   

โดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่เรียกว่า  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 2 ชุด คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

พรอ้มทัง้ การบริหารงาน บริษัทยงัมีคณะกรรมการ ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ รบัผิดชอบบริหารงานอีก 5 สาย
งาน ไดแ้ก่ สายงานปฏิบตัิการเดินเรือ สายงานพฒันาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนงานบญัชีและ
การเงิน  และสายงานอ านวยการ เพื่อเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นแผนงานใหบ้รรลเุปา้หมาย  

ในการประชมุในวนันีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มการประชมุดงันี  ้
จ านวนผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมรวม 42 รายนับรวมจ านวนหุ้นได ้

125,695,178 คิดเป็นรอ้ยละ 62.5936% ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทเป็นอนัครบองคป์ระชุม โดยองคป์ระชุม
ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทก าหนดไวว้า่ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 ราย และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิท 

 

เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี   ในสว่นของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการ
ปฏิบตัิในการประชุม  พิธีกรไดเ้รียนชีแ้จง วิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ซึ่งจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ พรอ้มทัง้
กฎเกณฑข์องที่ประชมุ เพื่อใหก้ารประชมุด าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ถือ  ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย /ไม่เห็นดว้ย/ 
หรอืงดออกเสยีง อยา่งใดอยา่งหนึง่ในแตล่ะวาระ และไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้  เวน้แต่ใน
กรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทย ใหถื้อหุน้และดูแลผลประโยชนแ์ทน สามารถแยก
ลงคะแนน  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากบั
จ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยใชใ้บลงคะแนนที่ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กลา่วขา้งตน้ 
จะถือการลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 
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2. ในการนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เท่านัน้ 
โดยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีออกเสยีง  ไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  ใหย้กมือขึน้ เพื่อที่เจา้หนา้ที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบนัทึก
และสรุปผลใหท้ราบตอ่ไป และในการนบัคะแนนในครัง้นีม้ี นายวชัรพงษ์ ดงเจริญ เป็นพยานในการนบัคะแนน เพื่อความ
โปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการนบัคะแนน ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย 
ไมใ่ช่การลงคะแนนแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมดเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส 

3. เพื่อใหบ้รษัิทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ที่ดี ดงันัน้ บริษัทจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุม  ทัง้ในกรณี  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทัง้นี ้ขอใหท้่านผูถื้อหุน้
กาเครื่องหมายถูกลงในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พรอ้มลงนามในบตัรลงคะแนนแลว้ขอใหย้กมือขึน้ 
จากนัน้ จะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน เพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงว่ามีผูถื้อหุน้  เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเป็นจ านวนเท่าใด และเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยใน
ภายหลงัทัง้หมด ส าหรบัท่านผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่ไดร้บับตัรลงมติตัง้แต่ลงทะเบียนนัน้ หมายความว่า ผูถื้อหุน้ไดอ้อก
เสยีงลงมติในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้แลว้  โดยมติดงักลา่วจะระบไุวส้อดคลอ้งกบัมติที่ผูถื้อหุน้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว
แลว้ 

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระนัน้ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ตอ้งการซกัถามกรุณาแจง้ช่ือและนามสกุล ใหท้ี่ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นดว้ยทุกครัง้ เพื่อประโยชนใ์นการจัดท าบนัทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุน้มีค  าถามหรือความเห็นที่
นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่บรษัิทขอความกรุณาใหส้อบถามหรอืใหค้วามเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการ
ประชมุ 

ก่อนที่จะเริม่ประชมุ พิธีกรกลา่วแนะน า ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ซึ่งเขา้
รว่มประชมุในวนันี ้ประกอบดว้ย 

 

กรรมการบรษัิทที่เขา้รว่มประชมุ 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ ุ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นายสมศกัดิ ์หม่มว่ง รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
3. นายชาตร ีศิรพิานชิกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายพานิช พงศพ์ิโรดม                  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการอิสระ 
5. นายอนนัต ์เกตพุิทยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายชยัวฒุิ จิตราคนี กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการอิสระ  
7. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
8. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา        กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
9. นายวงศกร พิธุพนัธ ์ กรรมการ 
10. นายอภิชนม ์ชโยภาส กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 

โดยมีกรรมการบรษัิทเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 10 ทา่น จากคณะกรรมการบรษัิททัง้หมด 10 ทา่น คิดเป็น 100%  
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ผูบ้รหิารผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

ผูส้อบบญัชีที่เขา้ประชมุ    
นายประวิทย ์  วิวรรณธนานตุร ์ บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั 
 

ล าดับต่อไป พิธีกรไดก้ล่าวเชิญ ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัทท าหนา้ที่เป็น
ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สูก่ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 

 

ประธานฯ ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ว่า สวสัดีท่านผูถื้อหุน้ทกุท่าน ขอตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทุกท่าน เขา้สูก่ารประชุมผูถื้อ
หุน้สามญัประจ าปี 2568 ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่สใ่จในความเป็นไปในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  ขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุ
ทา่นท่ีใหค้วามกรุณาและสละเวลาเขา้รว่มการประชมุในวนันี ้และบดันี ้ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษัิทแลว้ และจะได้
ประชุมตามระเบียบวาระตามที่ไดจ้ัดเตรียมไว ้จึงขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 และเริ่มประชุมตาม
ระเบียบวาระ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2567 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวา่ วาระท่ีหนึง่เป็นวาระพิจารณารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2567 ที่ผา่นมา ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ที่ 3 เลขที่ 227 ถนน
รชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รายงานการประชุมมีทัง้หมด 31 หนา้ และบริษัทไดจ้ดัท าขึน้
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมฯ และไดน้ าส่งใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่ก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต ์www.rajaferryport.com ของบริษัท โดยบริษัทไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่าน
พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ ปรากฏรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมไปทีละหนา้ หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้
ทกัทว้ง หรอืมีขอ้แกไ้ขเพิ่มเติมอยา่งไร ขอไดโ้ปรดยกมือขึน้ ตามล าดบัในแตล่ะหนา้ เพื่อใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาการแกไ้ข  

ประธานฯ ไดน้ าเสนอพิจารณารบัรองรายงานการประชุมไปทีละหนา้ เริ่มจากหนา้แรก ไปจนถึงหนา้สดุทา้ย จน
กระทัง้ครบทัง้หมด 31 หนา้ และไม่มีผูใ้ดทักทว้งหรือมีขอ้แก้ไขแต่ประการใด และประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่า
ตอ้งการสอบถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นใดหรือไม่ และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องใด ประธานฯ จึง
มอบหมายใหพ้ิธีกรท าการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ในวาระพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 จะตอ้ง
ผ่านการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 

เมษายน 2567 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 125,698,890 100% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

http://www.rajaferryport.com/
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2567 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายอภิชาติ ชโยภาส และนายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอผลการด าเนินงานในรอบปีที่

ผา่นมา ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า วาระที่ 2 วาระพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของ

บรษัิทประจ าปี 2567 เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานและกิจกรรมของบริษัทที่ไดป้ฏิบตัิงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
ซึง่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2567 โดยบริษัทไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีในรูปแบบรหสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) และได้
จัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ วาระนีไ้ม่ตอ้งไดร้บัการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้เนื่องจาก           
เป็นวาระเพื่อทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2567 ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบ ดงันี ้ 

 

KEY HIGHLIGHTS & BUSINESS UPDATE ในปีที่ผ่านมา 
1. Explore opportunities หาช่องทางการท าธุรกิจในพืน้ท่ีเกาะพะลวย เพื่อเพิ่มรายไดใ้หมใ่หก้บับรษัิท 
2. Expand transportation ขยายธุรกิจการเดินรถใหค้รอบคลมุพืน้ที่จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีและจงัหวดัใกลเ้คียงเพิ่ม

มากขึน้ 
3. Expand logistics Unit จบัมือพนัธมิตรทางธุรกิจการขนสง่พสัดุ เพื่อเพิ่มปริมาณการขนสง่พสัดุ (Logistic) ให้

มากขึน้ 
 

Explore opportunities หาช่องทางการท าธุรกิจในพืน้ที่เกาะพะลวย เพื่อเพิ่มรายไดใ้หม่ใหก้บับริษัท โดยการ
เพิม่โอกาส ดว้ยการเพิ่มเที่ยวเรอืเฟอรร์ีเ่สน้ทางดอนสกั-พะลวย เป็น 2 เที่ยว/วนั บริษัท ไดเ้พิ่มการใหบ้ริการเดินเรือเฟอรร์ี่
เสน้ทางดอนสกั-พะลวย เป็น 2 เที่ยว/วนั จากเดิมที่เปิดใหบ้รกิารเพียง 1 เที่ยว (ไป-กลบั) ตอ่วนั เนื่องจากไดร้บัการตอบรบั
จากผูโ้ดยสารและนกัทอ่งเที่ยวมากขึน้ โดยเฉพาะนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติที่นิยมเดินทางไปเที่ยวต่อหลงัจากท่องเที่ยวใน
พืน้ที่เกาะสมุย หรือเกาะพะงันแลว้ นอกจากนี ้ยงัมีนกัท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนที่เดินทางไปเที่ยวเกาะพะลวย แลว้
เดินทางเช่ือมตอ่ไปยงัฝ่ังอนัดามนั 

ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวชาวไทยก็เริ่มรูจ้ักเกาะพะลวยมากขึน้  โดยมีความตอ้งการเดินทางไปพกัผ่อนและ
ทอ่งเที่ยวมากขึน้เช่นกนั 

 
 

Highlight Koh Phaluai : VIRGIN ISLAND 
 

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดไฮไลทบ์นเกาะพะลวย และสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลทใ์นพืน้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
อา่งทอง ซึง่เกาะพะลวยเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สามารถพกัคา้งคืนได้ ที่อยู่ใกลอ้ทุยานฯหมู่เกาะอ่างทองมากที่สดุ จึงอยู่ใน
โปรแกรมของนกัทอ่งเที่ยวที่ตอ้งแวะพกัแรมหรอืพกัทานอาหารกลางวนั และชมนกเงือกบนเกาะพะลวย 

เกาะพะลวย จะมีสถานท่ีทอ่งเที่ยวส าคญั ไดแ้ก่ จดุชมวิวอ่าวค่างทกั ถ า้คอมา้ซึ่งเกิดจากการกดัเซาะของน า้ทะเล 
และที่เป็น Unseen ก็คือทะเลแหวก ซึ่งเมื่อช่วงน า้ลงจะสามารถเดินขา้มไปยงัเกาะขา้งๆได้ รวมถึง จุดชมวิวผาจนัทรจ์รสั 
อทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะอา่งทอง ซึง่จะมองเห็นวิวหมูเ่กาะอา่งทองไดอ้ยา่งสวยงามมาก 
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อีกหนึง่ไฮไลทข์องเกาะพะลวย นั่นก็คือ “ฝงูนกเงือกเลก็” ซึง่เป็นพนัธุห์นึ่งของนกเงือก นกเงือกเล็ก มีอีกช่ือว่า “นก
แก๊ก” เป็นสัตว์ใกลสู้ญพันธุ์ หายากมากๆ แต่ที่เกาะพะลวย เราสามารถเฝ้ามองฝูงนกเงือกเล็กแบบใกลชิ้ด และ
นกัทอ่งเที่ยวสามารถใหอ้าหารนกเงือกไดอ้ย่างใกลชิ้ด การที่เกาะพะลวยเป็นแหลง่อาศยัของฝงูนกเงือกเล็ก แสดงใหเ้ห็น
ถึงความอดุมสมบรูณข์อง “เกาะพะลวย” แหง่นี ้

 

Highlight Koh Phaluai : Activity กิจกรรมบนเกาะพะรวยในปีที่ผ่านมา 
 

 
 

งานวิ่งเพื่อเกาะพะลวย Run for Koh Phaluai 2024 มีนกัทอ่งเที่ยวและนกัวิ่ง ทั่วประเทศ และจงัหวดัใกลเ้คียง กวา่ 
สองรอ้ยท่านเขา้รว่มกิจกรรม โดยจดัขึน้เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม 2567 และมีฤดกูาลกินปดูนูกเงือก จดัทกุเดือนพฤศจิกายน
ของทกุปี ซึง่ในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงเดือนที่ปมูีรสชาติดีที่สดุของปี  และสถานปฏิบตัิธรรม ธุดงคสถาน มคัคานคุา
วิเวก เกาะพะลวย หรอืที่เรยีกวา่ สวนยินดี มีเนือ้ที่ประมาณ 300 ไร ่

 

Highlight Koh Phaluai : Package Tour 
 

 
ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจดั Package Tour เพื่อโปรโมทเกาะพะลวย โดยรว่มมือกบัวิสาหกิจชุมชน รีสอรท์และ

บงักะโล ไดแ้ก่ อา่งทองบีชรสีอรท์ พะลวยโฮมสเตย ์เรอืงศรโีฮมสเตย ์บา้นปลายแหลมโฮมสเตย ์พะลวยบีชบงักะโล ชา้งวิล
ลา่ ซึง่เป็นรสีอรท์เดียวในเกาะพะลวยที่มีแอรค์อนดิชั่น และบริษัทยงัมีการจดั Package One Day Trip ท่องเที่ยวแบบไป
กลบัเกาะพะลวย และมี Package ทอ่งเที่ยวกรุงเทพฯ-เกาะพะลวย Package 4 คืน 2 วนั ซึง่จดัเมื่อปีที่ผา่นมา 
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Promotion เพื่อกระตุ้นยอดขายและการใช้บริการ 

 
 

บริษัทมีการท าโปรโมชั่นกระตุน้ยอดขาย อาทิเช่น จองตั๋วโปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนตั๋วฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม และ
บรษัิทไดร้ว่มมือกบั Bitazza ท า RAJA POINT โดยมีโปรโมชั่นซือ้ตั๋วโดยสารเรือ 2 แถม 1 ทกุเสน้ทาง และ แพ็คเกจต่อมา 
โปรโมชั่นช่วงปิดเทอม รองรบักลุ่มนกัท่องเที่ยวที่เป็นนกัศึกษาช่วงปิดเทอม โดยสามารถซือ้ตั๋วไป-กลบั ลดราคา 10% 
เสน้ทางเกาะพะลวย  แพ็คเกจต่อมาซือ้ตั๋วรถจกัรยานยนตล์งฟรีผูโ้ดยสาร 1 ใบ และแพ็คเกจซือ้ตั๋วรถยนต4์ลอ้ แบบไป - 
กลบั ไม่มีค่าจอง และโปรโมชั่นตั๋วรถบรรทกุสิบลอ้ไป - กลบั ไม่มีค่าจอง และ RAJA MEMBERSHIP ตวัใหม่ สมคัรฟรีมี
สว่นลด 10% และมีแตม้สะสม  

ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดเที่ยวเรือพิเศษ เที่ยวเวลา 22:00 น. ใหบ้ริการกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มนักศึกษาที่
ตอ้งการความเรง่ดว่น หรอืที่มีภารกิจเรง่ดว่น หรอืตอ้งการท่องเที่ยวแบบประหยดัเวลา บริษัทมีเที่ยวบริการรอบ 22:00 น.  
รวมทัง้ บรษัิทยงัเพิ่มเที่ยวรถเพื่อรองรบัลกูคา้เที่ยวดงักลา่วดว้ย 

 

Expand transportation  

  
 

Expand transportation บรษัิทไดร้บัใบอนญุาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจ าทาง เสน้ทางจากสถานีขนสง่
ผูโ้ดยสาร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ปลายทางสถานีขนสง่ผูโ้ดยสารอ าเภอเกาะสมยุ และมีสว่นแยกปลายทางเกาะพะงนั และ
สว่นแยกปลายทางเกาะพะลวย และจดัซือ้รถ MINI BUS เพิ่ม 2 คนั รองรบัการเดินทางของผูโ้ดยสารที่มาใชบ้ริการ ท าให้
การเดินทางเช่ือมตอ่รถและเรอื ไปยงัจดุหมายปลายทางตา่งๆ สะดวกสบายขึน้ 
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Expand transportation ขยาย PARTNER การเดินทางเช่ือมต่อเรือ - รถ - สายการบิน อ านวยความสะดวกให้

ลกูคา้สะดวกขึน้ และบรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งขยายการเช่ือมตอ่ระบบ API กบั Online Travel Agent (OTA) ชัน้น า เพือ่เพิ่มช่อง
ทางการจองตั๋วรถ ตั๋วเรอื ใหห้ลากหลายเพิ่มมากขึน้ 

 

Expand logistics Unit  

 
Expand logistics Unit ขยายการใหร้บั-สง่ สินคา้ขา้มเกาะ ธุรกิจขนสง่โลจิสติกสเ์ติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึง

ไดข้ยายการใหบ้ริการรบั-สง่สินคา้และพสัดไุปยงัตวัเมืองสรุาษฎรธ์านี เกาะสมยุ เกาะพะงนั และเกาะพะลวย ภายใตช่ื้อ 
RPT Logistic โดยใหบ้รกิารทัง้แบบ Line haul และ Last mile เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ที่มีเพิ่มมากขึน้ และ
จบัมือพนัธมิตรทางธุรกิจการขนสง่พสัด ุเพื่อเพิ่มปรมิาณการขนสง่พสัด ุ(Logistic) ใหม้ากขึน้ 

 

Future Business development 

 

 
จากศกัยภาพของ ‘เกาะพะลวย’ ที่มีเสน่หแ์ละโอกาสที่จะเติบโตไดอ้ีกมาก จึงท าใหม้ีโครงการพฒันาพืน้ที่เกาะ

พะลวยเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้โครงการจากเอกชนและหนว่ยงานภาครฐั เช่น โครงการสรา้งพระพทุธรูปขนาดใหญ่ (หลวง
ปู่ ทวด) , โครงการสรา้งพระเทวราชโพธิสตัวแ์ห่งอาณาจกัรทะเลใต้ , โครงการสรา้งที่พกัแบบพลูวิลลา่ และโครงการสรา้ง
สวนสตัวบ์นเกาะ Mini zoo 
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นอกจากนี ้ยงัมีทัง้โครงการพฒันาจากหน่วยงานภาครฐัที่อยู่ในงบประมาณ ไดแ้ก่ โครงการสรา้งถนนรอบเกาะ 
เพิ่มอีก 3 เสน้ทาง  

    - เสน้ท่ี 1   อา่ว 3 (จากบา้นสวนลงุชยั ไปอา่ว1 (จรดถนนซอยอา่งเก็บน า้อา่ว 1) 
    - เสน้ท่ี 2  อา่ว 3 (บา้นปลายแหลม) ไปจรดเขตอทุยาน 
    - เสน้ท่ี 3  อา่ว 2 (ซอยส านกัสงฆ)์ ไปจรดอา่ว3 (เสน้รมิทะเล) 
โครงการสรา้งโซล่าโฮม เพื่อใหแ้สงสว่างในครวัเรือนที่อ่าว 4 จะเห็นไดว้่า บริษัทฯ ไดม้องเห็นถึงศกัยภาพและ

โอกาสที่จะสรา้งรายไดใ้นพืน้ที่เกาะพะลวย จึงไดล้งทุนสรา้งท่าเทียบเรือขนาดต ่ากว่า 500 ตนักรอส และเปิดใหบ้ริการ
ในช่วงปลายปี 2566 ที่ผา่นมา เพื่อรองรบัการเดินทางและการขนสง่วสัดกุ่อสรา้งบนเกาะที่เกิดขึน้ 

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผูจ้ดัการเสรมิใหท้ี่ประชุมทราบว่า ธุรกิจจากเดิมที่ผ่านมาเป็นธุรกิจขนสง่ผูโ้ดยสาร 
ยานพาหนะ และสิง่ของ ปัจจบุนัรูปแบบทางธุรกิจเปลีย่นแปลงไปมากจากปัจจยัตา่งๆ การทอ่งเที่ยวเปลีย่นแปลงไป สองปี
ที่ผา่นมา บรษัิทลงทนุไปกบัธุรกิจบนเกาะพะลวย จากเดิมที่บรษัิทท าธุรกิจครัง้แรกบนเกาะพะลวยรายไดว้นัละ 5,000 บาท 
ปัจจบุนัเฉลีย่แลว้ บรษัิทมีรายไดจ้ากธุรกิจบนเกาะพะลวยประมาณวนัละ 60,000 บาท และในอนาคตบรษัิทจะท ากิจกรรม
และแพคเกจทวัรต์่างๆ บนเกาะพะลวยเพิ่มมากขึน้ ทิศทางการท าธุรกิจเกาะพะลวยเป็นไปตามที่บริษัทคาดหมายไว้ จะ
เห็นไดว้า่เกาะพะลวยมีการพฒันาการท่ีดีขึน้ บรษัิทไดม้ีโอกาสในการหารือรว่มกบัคณุอุ๊กรุงสยามฯ ซึ่งเป็นนกัปฏิบตัิธรรม 
ผูท้  าอทุยานหลวงปู่ ทวด อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยคณุอุ๊กรุงสยามฯ มีโครงการท่ีจะสรา้งหลวงปู่ ทวด
ขนาดใหญ่บนเกาะพะลวย อีกภายใน 2 ปีขา้งหนา้นี ้และมีนกัลงทนุจะจดัสรา้งเทวราชโพธิสตัวแ์ห่งอาณาจกัรทะเลใต้ มา
จากวดัเสา้หลิน และจะมีนกัลงทนุสนใจที่จะสรา้งที่พกัแบบพลูวิลลา่อีก 200 ยนูิต และปัจจุบนัมีการสรา้ง mini Zoo บน
เกาะแลว้ดว้ย 

เกาะพะลวยวนันี ้เริ่มมีความเจริญเพิ่มขึน้ แต่ไม่ไดเ้ติบโตรวดเร็วดงัที่ตัง้ใจไว้ อย่างไรก็ดี มีงานก่อสรา้งที่มีการ
พฒันาเพิ่มมากขึน้ มีงานท าถนนเพิ่มขึน้ และมูลค่างานก่อสรา้งที่บริษัทเก็บขอ้มูลมาที่จะเกิดขึน้ รวมงานก่อสรา้งของ
ภาครฐั และเอกชน อยู่ที่ประมาณ 20,000 ลา้นบาท ซึ่ง 15% ของ 20,000 ลา้นบาท ก็คือค่าใชจ้่ายในการขนสง่ อาทิเช่น 
การขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิใชส้  าหรบัป่ันกระแสไฟฟา้ การขนสง่น า้ส  าหรบับรโิภคอปุโภค การขนสง่อาหาร และวตัถดุิบตา่งๆ 

การเดินทางของนกัท่องเที่ยว ในการไปเกาะพะลวย ส่วนใหญ่แลว้มีอยู่ 2 เสน้ทางไดแ้ก่ 1 มาจากอ าเภอดอนสกั 
จังหวัดสรุาษฎรธ์านี และ 2 เดินทางขา้มเกาะมาจากเกาะสมุย โดยการเดินทางขา้มเกาะมาจากเกาะสมุยนัน้ จาก
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พฤติกรรมการเดินทางของนกัท่องเที่ยว สว่นใหญ่มกัจะเดินทางดว้ยเรือสปีดโบ๊ท เที่ยวหนึ่งประมาณ 30-40 คน ค่าเฉลี่ย
แพคเกจ One Day Trip ต่อหวัอยู่ที่ประมาณ 4,000 - 5,000 บาท แต่ศกัยภาพของบริษัทสามารถท าไดด้ีกว่า เรือบริษัท
สามารถรบัผูโ้ดยสารได ้ประมาณ 200 คนตอ่เที่ยว ไปเชา้เย็นกลบั ซึง่จะท ารายไดใ้หเ้พิ่มมากขึน้ 

จดุทอ่งเที่ยวที่ส  าคญัที่จะดึงนกัท่องเที่ยวในอนาคต คือการสรา้งพระเทวราชโพธิสตัวแ์ห่ง อาณาจกัรทะเลใต ้ของ 
วดัเสา้หลนิ โดยมีการตัง้เปา้หมายในการพานกัทอ่งเที่ยวมาทอ่งเที่ยวเกาะพะลวยปีละ 3 ลา้นคน 

ในสว่นการท าธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทไดส้มัปทานเดินรถจากอ าเภอเมืองสรุาษฎรธ์านี ไปยงัเกาะสมุย เกาะพะงัน
เกาะพะลวย สาเหตุที่บริษัทตอ้งขอเสน้ทางเดินรถดงักล่าว เนื่องจากเพื่อเช่ือมต่อการเดินทาง ดว้ยบริษัทมี HUB ในใจ
กลางเมืองสรุาษฎรธ์านี ณ ตลาดศรีราชา 1 ซึ่งเป็นจุดเช่ือมต่อการขนสง่ทางรถจากภมูิภาคต่างๆ โดยบริษัทมีการเดินรถ
จากตลาดศรีราชา 1 เดินทางเขา้เกาะสมยุ เกาะพะงนั ประมาณวนัละ 8 เที่ยวรถทุกวนั การเช่ือมเสน้ทางไปยงัภูมิภาค
ตา่งๆ อาทิเช่น บรษัิทมีการเช่ือมเสน้ทางเดินรถที่สามารถเดินทางจากเกาะสมยุ เกาะพะงนั ไปยงัเมืองเสียมเรียบ ประเทศ
กมัพชูาได ้ ซึง่ลกูคา้สว่นใหญ่เป็นกลุม่ชาวตา่งชาติ จากเดิมที่มีลกูคา้ประมาณ 1-2 คนตอ่วนั ปัจจบุนัมีลกูคา้ประมาณ 10 
คนตอ่วนั และมีการเพิ่มเสน้ทางจากเกาะสมยุ เกาะพะงนั ไปยงั ลงักาวี กวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซีย โดยรถรว่มบริการ 
ซึ่งมีการใหบ้ริการทุกวัน ปัจจุบันจ านวนนกัท่องเที่ยวยังไม่มากนกั ซึ่งคาดว่าช่วงเดือนสิงหาคม นกัท่องเที่ยวเสน้ทาง
ดงักลา่วอาจจะเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากเป็นช่วงการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย และในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะเช่ือม
เสน้ทางการเดินรถ จากเกาะสมยุ เกาะพะงัน ไปยงั หลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวดว้ย และใน
อนาคตหากสถานการณใ์นประเทศพมา่ดีขึน้ และไมม่ีสงคราม บรษัิทมีแผนที่จะเช่ือมเสน้ทาง จากเกาะสมยุ เกาะพะงนั ไป
ยงั เมืองทวาย ประเทศพมา่ 

ในสว่นของกลุม่นกัท่องเที่ยว ปัจจุบนักลุม่นกัท่องเที่ยวชาวจีนมีแนวโนม้ที่จะลดลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ดี ก็ตอ้งพึ่งพา
มาตรการของภาครฐั ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวในประเทศไทย ทุกวันนีบ้ริษัทได้
นกัทอ่งเที่ยวรสัเซีย นกัทอ่งเที่ยวอินเดีย และนกัทอ่งเที่ยวในภมูิภาค อาทิเช่น นกัทอ่งเที่ยวชาวมาเลเซีย และเวียดนาม 

เป้าหมายของปี 2568 บริษัทจะเนน้การท าธุรกิจในพืน้ที่เกาะพะลวยใหเ้พิ่มมากขึน้  โดยจะท าธุรกิจใหค้รบวงจร 
ขนสง่สินคา้ หรือการรบัเหมางาน และการเช่ือมเครือข่ายเสน้ทางเดินรถใหค้รอบคลมุทกุภมูิภาคของประเทศ  จึงขอใหท้ี่
ประชมุพิจารณารบัทราบ 

ประธานฯ สรุปใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทไดน้ าเสนอ ภาพรวมของปีที่ผ่านมา และเป้าหมายของปีนีใ้หท้ี่
ประชมุทราบ ในธุรกิจของเรือเฟอรร์ี่ การขนสง่ผูโ้ดยสาร ยานพาหนะ และสินคา้ ทัง้ที่เป็นเสน้ทางที่มีอยู่เดิม และเสน้ทาง
เสน้ทางใหม่ และการท าธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การขนสง่ผูโ้ดยสาร การเดินรถรขนสง่สินคา้โลจิสติกส ์ในพืน้ที่ที่
บรษัิทมีความช านาญ มีเครอืขา่ย มีตน้ทนุอยู่แลว้ เป็นทิศทางในการประกอบธุรกิจของบริษัท ของปี 2567 ที่ผ่านมา และ
จะมีการขยายเสน้ทางเดินรถใหค้รอบคลมุเช่ือมตอ่การทอ่งเที่ยว จากพนัธมิตรของบรษัิทในอนาคตดว้ย 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมสอบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระ โดยขอใหผู้ถื้อ
หุน้ที่ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจง้ช่ือและนามสกุล ใหท้ี่ประชุมทราบก่อนการสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นดว้ยทกุครัง้ เพื่อประโยชนใ์นการจดัท าบนัทกึการประชุม ขอเชิญผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณา ดงันี ้

ขอ้สอบถามหรอืขอ้เสนอแนะ ค าชีแ้จง 
1. นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้รับมอบฉันทะ
สอบถามดงันี ้
ตามท่ีมีข่าวรฐับาลจะมีการก่อสรา้งสะพานเชื่อมไปยงัเกาะ  
สมยุนัน้ ไม่ทราบว่าจะกระทบต่อธุรกิจบรษัิทหรอืไม่อย่างไร 

1. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
บรษัิทไดม้ีโอกาสเขา้รว่มประชมุเรื่องการก่อสรา้งสะพานขา้ม
ไปยังเกาะสมุยหลายครั้ง กับผู้ว่าการทางพิเศษ ประเด็น
ส าคญัคือ งบประมาณแผ่นดินท่ียงัมีจ  ากดั ประเด็นท่ีสองคือ
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คนในพืน้ท่ีเกาะสมยุครึ่งหนึ่งไม่เห็นดว้ยกบัการสรา้งสะพาน 
เนื่องจากจะท าใหส้ภาพการท่องเท่ียวเกาะสมยุเปลี่ยนแปลง
ไป อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นการท าธุรกิจในพืน้ท่ี
เกาะสมยุเพียงอย่างเดียว หากมีการก่อสรา้งสะพานดงักล่าว
จรงิ บรษัิทก็มีแผนส ารองส าหรบัเรื่องดงักล่าว  
ประธานฯ อธิบายเสริมใหผู้ถ้ือหุน้ทราบว่า ความชดัเจนของ
เรื่องการสรา้งสะพานนั้น ยังไม่ไดอ้ยู่ในระดับขั้นท่ีจะต้อง
ตระหนกในเวลานี ้แต่ตอ้งตระหนักในความส าคญัในเรื่องนี ้
และตอ้งติดตามขอ้มลูข่าวสารอย่างต่อเน่ือง แมว้่าวันหนึ่ง
ขา้งหนา้จะเกิดขึน้ บริษัทก็ตอ้งเตรียมตัวในการปรบัเปลี่ยน 
ผลกระทบแน่นอนว่าจะตอ้งเกิดขึน้แน่ แต่การเตรียมตวัรบัมือ
กบัปัญหาดงักล่าว การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านัน้ บริษัทจะตอ้ง
ไม่ละเลย 
 

2. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถ้ือหุน้สอบถามดงันี ้
สิ่งท่ีกระผมกงัวลก็คือ เกาะพะลวยสรา้งรายไดใ้หก้บับริษัท 
ในลกัษณะใด มากนอ้ยแค่ไหน และตามท่ีบริษัทพดูเกี่ยวกบั 
งานก่อสรา้ง บริษัทเขา้ไปมีบทบาทเรื่องการก่อสรา้งนัน้ดว้ย
หรือไม่อย่างไร และมีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดท่ีจะ
สรา้งรายไดใ้หก้บับริษัท ตามท่ีบริษัทไดน้ าเสนอใหท้ราบนัน้ 
ฟังไดว้่าจะตอ้งมีการลงทนุเพิ่มเติม และก็ยงัไม่ทราบเลยว่า
จะตอ้งมีการลงทนุเพิ่มเติมมากนอ้ยเพียงใด  
ในส่วนเรื่องของเกาะพะลวย มีการเปิดเสน้ทางเมื่อปี 2567 
ท่ีผ่านมา ไม่ทราบว่ามีเอกชนท่ีเขา้มาเกี่ยวขอ้งมากนอ้ยแค่
ไหน และมีคู่แข่งในการด าเนินธุรกิจเดินเรือดว้ยหรือไม่ สิ่งนี ้
ก็เป็นสิ่งหนึ่งท่ีจะวดัไดว้่า รายไดท่ี้เราคาดหมายไวจ้ะเป็นไป
ได ้จริงหรือไม่ ถ้ามีคู่แข่งรายได้จะเป็นไปตามคาดหมาย
หรอืไม่ 

2. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
ท่าเรือเกาะพะลวยท่ีบริษัทสรา้งมีท่าเดียว ปัจจบุนัไม่มีคู่แข่ง
ในการเดินเรือเฟอรร์ี่  มีเพียงเรือนอน และเรือบาสท่ีเทียบ
ชายหาด ซึ่งอันตรายมาก รายได้เฉลี่ยปัจจุบันอยู่ท่ีวันละ 
30,000 บาท เดือนหนึ่งก็จะไดป้ระมาณ 9 แสนถึง 1 ลา้น
บาท และชื่อว่าในอนาคตจะเพิ่มมากขึน้  
เอกชนอื่นท่ีมาท าธุรกิจ อาทิเช่น เรือสปีดโบ๊ท ของบริษัทลม 
พระยา ซึ่งขนส่งผูโ้ดยสารไดเ้ท่ียวละประมาณ 30 ถึง 40 คน 
โดยเรือสปีดโบ๊ทจะตอ้งเดินทางกลบัก่อน 14:00 น. ของทุก
วัน เน่ืองจากคลื่นลมแรง หมายความว่า ถา้น าเรือเล็กเข้า
เกาะ ช่วง 14:00 น. ตอ้งเดินทางกลบัเน่ืองจากคลื่นลมแรง 
แต่ถา้เป็นเรือบริษัทเรือเฟอรร์ี่สามารถอยู่ในพืน้ท่ีเกาะไดย้าว
ขึน้ อีกประการบรษัิทเป็นผูท้  าธุรกิจขนส่งในพืน้ท่ีเกาะ บริษัท
มีการท าธุรกิจกับชาวบา้นในพืน้ท่ี ท าธุรกิจน าเท่ียว ไปตาม
สถานท่ีท่องเท่ียวตามจดุต่างๆในพืน้ท่ีเกาะ พาไปดูจดุชมวิว 
ไป รบัประทานอาหาร ฯลฯ  
เรื่องของจ านวนนักท่องเท่ียว บริษัทได้หารือกับคุณอุ๊กรุง
สยามฯ หลายครัง้หลายคราว เรื่องของการก่อสรา้งพระพทุธ 
วัดเสา้หลิน ซึ่งเขามีแผนท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวจีนมา
เที่ยวเกาะพะลวย  ซึง่จะเป็นผลดีกบับรษัิท และท่ีถามว่าจะมี
การลงทุนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ บริษัทยืนยันไดเ้ลยว่า จะไม่มี
การลงทนุขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีเกาะพะลวยเพิ่มเติม จะเนน้การ
ท าแพ็คเกจทวัรใ์นพืน้ท่ีเกาะพะลวยใหเ้พิ่มมากขึน้ 
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3. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถ้ือหุน้สอบถามดงันี ้
พื ้นท่ีเกาะพะลวยส่วนใหญ่เป็นพื ้นท่ีของกรมอุทยานใช่
หรอืไม่อย่างไร 

3. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
เกาพะลวย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นพืน้ท่ีราชพัสดุ 
กรมธนารักษ์ และอีกส่วนหนึ่งเป็นท่ีของวนอุทยาน จุดท่ี
บริษัทสรา้งท่าเทียบเรือเป็นจุดท่ีบริษัทก่อสรา้งในพืน้ท่ีของท่ี
ราชพสัด ุมีการท าสญัญาเช่าถกูตอ้งตามกฎหมาย  

4. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถ้ือหุน้สอบถามดงันี ้
ในกรณีท่ีมีเรือสปีดโบ๊ท มาเทียบท่าเรือบริษัท บริษัทจะ
ด าเนินการอย่างไร 

4. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
เรอืบรษัิทเอกชนอื่นมาเทียบท่า บรษัิทก็จะจดัเก็บค่าเทียบท่า 

5. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถ้ือหุน้สอบถามดงันี ้
ในพืน้ท่ีเกาะมีท่ีพักโรงแรม หรือไม่อย่างไร และบริษัทจะมี
การพฒันาในการท าธุรกิจดา้นนัน้หรอืไม่ อย่างไร 

5. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
บนเกาะพะลวยมีท่ีพัก มีรีสอรท์ มีเกสเฮา้ส ์ของชาวบา้นอยู่
แลว้ บรษัิทไม่มีนโยบายท่ีจะสรา้งโรงแรม หรือรีสอรท์ในพืน้ท่ี
เกาะพะลวย เนื่องจากไม่อยากเป็นคู่แข่งกบัชาวบา้น แต่แผน
ท่ีบริษัทจะท าก็คือ จะสรา้งโกดังคลังสินคา้ ส าหรบัเก็บและ
จ าหน่ายสินคา้ในพืน้ท่ี ราคาสินคา้ในเกาะไม่ไดม้ีราคาปกติ 
ส่วนใหญ่มีราคาสงูกว่าทั่วไปประมาณ 2-3 เท่า และบริษัทจะ
ท าเกี่ยวกบัเรื่องของการเชื่อมต่อการเดินทางเป็นหลกั บริษัท
จะท าธุรกิจแบบเดิมไม่ได้ จะรอนักท่องเท่ียวมาเท่ียวอย่าง
เดิมไม่ได้ บริษัทต้องเชื่อมต่อการเดินทาง เพื่อหมุนเวียน
นกัท่องเที่ยว ใหส้ามารถเดินทางท่องเที่ยวไดค้ล่องมากขึน้ 

6. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถ้ือหุน้สอบถามดงันี ้
กระผมสงสัยว่า รายได้ในปีท่ีผ่านมาขึน้มาในระดับ 600 
ลา้นบาท ซึง่เป็นรายไดใ้กลเ้คียงกบัเมื่อ 5-6 ปีท่ีผ่านมา แต่ก็
ยังขาดทุนอยู่ดี  จึงอยากให้บริษัท concern กับเรื่อง
ค่าใชจ้่ายท่ีมีอยู่ ซึง่เห็นแลว้ว่า margin ยงัไม่สามารถ Cover 
กบัค่าใชจ้่ายของเรา เมื่อน ารายไดไ้ปหกัตน้ทนุแลว้ และหัก
ค่าใชจ้่าย ปรากฏว่า บริษัทตอ้งขาดทุน และบริษัทขาดทุน
มาหลายปีมาก ซึง่บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยม์าปี
นีเ้ป็นปีท่ี 10 แลว้ จากเดิมท่ีเคยเห็นก าไรช่วงสองปีแรกสมยั
เขา้ตลาดหลกัทรพัยใ์หม่ๆ และหลงัจากนั้นก็ขาดทุนยาวมา
ตลอด อยากทราบว่าการลงทนุท่ีบริษัทลงทนุไปนัน้ มีอะไรท่ี
จะสรา้งความมั่นใจไดว้่า ปีนีบ้รษัิทจะ Turn Over 
 

6. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
ไม่มีอะไรท่ีแน่นอน แต่สิ่งท่ีบริษัทก าลังด าเนินอยู่นั้น บริษัท
ค่อนขา้งมั่นใจว่า มีความเป็นไปไดสู้ง อย่างไรก็ดี ก็ตอ้งมา
พิจารณาสถานการณร์อบตวัดว้ย ปัจจบุนัสถานการณโ์ลกไม่
มีความแน่นอน สถานการณ์ท่องเท่ียวไม่เหมือนเดิม แต่
อย่างไรก็ด ีบรษัิทเห็นพฒันาการของตวัเลขท่ีมนัดีขึน้ ถึงแมปี้
นี ้จะไม่สามารถ Turn Over ไดท้นัที แต่บริษัทก็คาดว่า ผล
การด าเนินงานของปี 2568 น่าจะใกลเ้คียงกับค าว่าพลิกฟ้ืน 
หลายปีท่ีผ่านมา บรษัิทจะตอ้งเจออะไรบา้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของสถานการณโ์ควิด 19 และมาต่อดว้ยเรื่องของสงครามใน
ต่างประเทศ และปัจจุบันต้องมาเจอผลกระทบของเรื่อง
แผ่นดินไหว ตึกถล่ม รวมไปถึง สถานการณข์องก าแพงภาษี 
ตามนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา สภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบันเปลี่ยนไปมาก บริษัทอยู่ได้ทุกวันนี ้เพราะมีงาน
ก่อสรา้งในพืน้ท่ีเกาะ ท าใหม้ีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ 
ธุรกิจในพืน้ท่ีเกาะไม่หยดุน่ิง 
ประธานฯ อธิบายสรุปใหท่ี้ประชุมทราบว่า ธุรกิจของบริษัท 
ในปีท่ีผ่านมา รายไดข้องบริษัทไต่ล  าดับขึน้มา ใกลเ้คียงกับ
ก่อนเหตกุารณว์ิกฤตทั้งปวงแลว้ ตน้ทนุค่าใชจ้่าย ค่าใชจ้่าย



สิ่งที่แนบมาดว้ย 1 
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 

12/29 
 

 

 

บรหิาร บรษัิทก็สามารถควบคมุไดด้ีพอสมควร ตวัเลขท่ียงัคง
ต้องกังวลอยู่  อาทิเช่น ตัวเลขของดอกเบีย้ ตัวเลขซึ่งเป็น
ตัวเลขทางบัญชีเรื่องของค่าเสื่อม ส่วนเรื่องของอนาคต
ขา้งหนา้ บริษัทก็ตอ้งไม่ละทิง้ธุรกิจหลักของบริษัท เรื่องของ
การเดินเรือเฟอรร์ี่ แต่บริษัทก็จะท าเพียงเดินเรือเฟอรร์ี่อย่าง
เดียวไม่ได ้ก็ตอ้งท าธุรกิจอย่างอื่นควบคู่ไปดว้ย อาทิเช่น การ
ขนส่งผูโ้ดยสารและโลจิสติกส ์ส่วนเรื่องของการท่องเท่ียวก็ดี 
เรื่องของงานก่อสรา้งในพืน้ท่ีเกาะก็ดี ไม่ว่าจะเป็นเกาะสมยุ 
เกาะพะงัน เกาะพะลวยก็ดี ตราบใดท่ียังมีการก่อสรา้งใน
พืน้ท่ีเกาะอยู่บริษัทก็มีโอกาสท่ีจะมีรายได้อยู่ตลอด และใน 
10 ปีท่ีผ่านมา ก็มีสถานการณต์่างๆท่ีเป็นเครื่องหมายค าถาม 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณโ์ควิด 19 เรื่องของสงคราม
ในหลายๆภูมิภาค ซึ่งท าใหร้าคาน า้มันเพิ่มสูงขึน้ และหนึ่ง
เดือนท่ีผ่านมา ก็มีเรื่องปวดหวัเกี่ยวกบัเรื่องของก าแพงภาษี 
ตามนโยบายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งก าลังพยากรณก์ันอยู่ว่า 
จะเกิดเหตุการณอ์ะไรขึน้ในอนาคต ทวีปยุโรปนักท่องเท่ียว
ชาวยุโรปท่ีเคยมีความมั่งคั่ง ปัจจุบนัยังคงมีความสามารถ              
มีก าลังในการเดินทางมาเท่ียวในบา้นเราไดอ้ีกหรือไม่  และ
เดิมนักท่องเท่ียวจีน ก่อนสถานการณโ์ควิดก็มาท่องเท่ียวท่ี
บ้านเรา แต่ปัจจุบันไปท่องเท่ียวประเทศอื่นเสีย แต่ใน
สถานการณใ์หญ่ระดบัประเทศ ไม่ใช่หนา้ท่ีของบริษัทท่ีจะไป
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว แต่หนา้ท่ีของบริษัทคือ ตอ้ง
มีการปรบัตัวใหเ้ท่าทันกับสถานการณท่ี์เขา้มากระทบธุรกิจ 
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้ม แสวงหาลู่ทางแสวงหารายได้
ใหม่ๆ ไม่ประมาทกับการควบคุมค่าใชจ้่าย และไม่ประมาท
เกี่ยวกบัการลงทนุ ดงัเช่นท่ีผูถ้ือหุน้สอบถามว่าปี 2568 นีจ้ะมี
การลงทุนหรือไม่ บริษัทยืนยันว่าปี 2568 จะไม่มีการลงทุน
ใหญ่เกิดขึน้ โดยปีท่ีผ่านๆมาบริษัทลงทุนไปกบัการสรา้งท่า
เทียบเรอืท่ีเกาะพะลวย ซึง่จะเป็นธุรกิจในระยะยาวของบรษัิท 
อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารก็มีแผนท่ีจะสรา้งโกดังคลังสินคา้ ซึ่ง
เป็นการขยายธุรกิจในพืน้ท่ีเกาะพะลวยใหค้รอบคลมุมากขึน้ 
แต่ก็ไม่ใช่การลงทุนใหญ่โตอะไรมากนัก เพราะดว้ยว่าเห็น
โอกาสในการท าธุรกิจท่ีเป็นไปได ้

7. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามดงันี ้
7.1 กรณีท่ีรฐับาลมีเป้าหมายนักท่องเท่ียว 40 ลา้นคนในปี 
2568 RP มีแผนรองรบัโอกาสทางธุรกิจจากการขยายตวัของ
นกัท่องเที่ยวไวอ้ย่างไร 

7. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
7.1 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีเกาะสมยุ เกาะพะลวย 
และเกาะพะงัน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย 
โดยส่วนใหญ่แลว้จะมาจากสายการบิน Shutter Flight ท่ีน า
เ ท่ียวมาด้วยบริ ษัทน า เ ท่ียวต่ างๆ  เพราะฉะนั้นการ
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7.2 RP มีแนวทางอย่างไรในการควบคมุและลดตน้ทุนค่า
น า้มนัเชือ้เพลิงและมีแผนท่ีจะเพิ่มการใชเ้ชือ้เพลิงไบโอดีเซล
ท่ีบรษัิทผลิตเองหรอืไม่ ถา้ม ีมีรายละเอียดอย่างไร 
7.3 เน่ืองจากเรือเฟอรร์ี่ของ RP มีอายกุารใชง้านกว่า 40 ปี
และตอ้งซ่อมบ ารุงบ่อยครัง้ รวมถึงอาจปล่อยมลพิษ RP มี
แผนท่ีจะจัดซือ้เรือเฟอร์รี่ใหม่เพื่อทดแทนเรือเก่าเหล่านี ้
หรือไม่อย่างไร โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มทาง
ทะเลดว้ย 

ตัง้เป้าหมายในการน านกัท่องเท่ียวต่างชาติมามากๆนัน้ เป็น
เรื่องท่ีดีแต่ก็ไม่ไดง่้าย ซึ่งทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
(ททท.)ก็พยายามอย่างเต็มท่ี อย่างไรกด็ี บรษัิทก็ตอ้งมีสินคา้
มีการบรกิารท่ีดีรองรบั ใหค้รบวงจรใหม้ากท่ีสดุ ปรบัปรุงการ
ใหบ้ริการ ลดความยุ่งยาก และเช่ือมต่อการเดินทางอ านวย
ความสะดวกนกัท่องเที่ยว 
7.2 เรื่องของการใชน้ า้มนัไบโอดีเซล บริษัทยงัไม่ทิง้ แต่ดว้ย 
ตน้ทนุท่ีสงูไม่คุม้ค่าต่อการลงทนุ ปัจจบุนัราคาน า้มนัดีเซลยงั
อยู่ในจดุท่ีรฐับาลยงัตอ้งตึงราคาเอาไว ้แต่หากราคาสงูไปถึง
ขนาดระดับ 90 เหรียญต่อบารเ์รล บริษัทก็มีแผนรองรบัใน
เรื่องดังกล่าวแลว้ หากถามว่าวันนี ้จะท าน า้มันไบโอดีเซล 
หรอืไม่นัน้ ตอ้งดวู่าปัจจบุนัน า้มนัปาลม์ท่ีเป็นส่วนผสมหลกัมี
ราคาเท่าไร น ้ามันปาล์มกลายเป็นสินค้าท่ีมีราคาสูง  จะ
กลายเป็นว่า เอาของท่ีมีราคาแพงไปผสม จะไม่คุม้ค่า ยิ่งเป็น
การเพิ่มตน้ทนุใหส้งูขึน้ไปอีก 
7.3 บริษัทมีความตอ้งการท่ีจะเปลี่ยนเรือเป็นอย่างมาก 
อยากจะซือ้เรอืใหม ่และจากประสบการณแ์ลว้ ควรจะตอ้งต่อ
เรือใหม่จะดีกว่า เพราะว่าอัตราการใชจ้ะคุม้ค่ากว่าเรือมือ
สอง และอีกปัจจัยหนึ่ง ดว้ยประเทศไทยยังไม่เขา้CLASS 
ระดับสากล เหมือนเช่นประเทศสิงคโปร์ หากมาตรฐาน
CLASSของประเทศไทยเทียบเท่ากับต่างประเทศ อย่างเช่น
สิงคโปรแ์ลว้ อนาคตเรอืเก่าก็แทบจะใชง้านไม่ได ้ระบบต่างๆ
ของเรือต้องมีความSafetyในระดับสูง  อาทิเช่น  ระบบ
เซ็นเซอรใ์นห้องเครื่องจะต้องมีการเชื่อมต่อไปยังสะพาน
เดินเรอื และจากสะพานเดินเรอืจะตอ้งมีการเชื่อมต่อระบบไป
แสดงผลยงักรมเจา้ท่า หมายความว่า เกิดเหตกุารณอ์ะไรใน
เรอื กรมเจา้ท่าจะตอ้งรบัทราบ ซึง่เป็นตน้ทนุท่ีจะท าใหต้น้ทนุ
ค่าใชจ้่ายตรงนีเ้พิ่มสงูขึน้ แลว้บรษัิทเคยไดม้ีโอกาสไดอ้ธิบาย
แลว้ว่า หากบรษัิทจะตอ้งต่อเรือ ค่าขนส่งจะเป็นราคานีไ้ม่ได้
เนื่องจากตน้ทนุต่างๆ เป็นตน้ทนุท่ีสงูมากขึน้ 
ประธานฯ อธิบายเสรมิและสรุปใหท่ี้ประชมุทราบว่า ขอบคณุ
ท่านผูถ้ือหุน้ท่ีสอบถามทัง้ 3 ประเด็น หวัขอ้ดงักล่าวไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของเป้าหมายนักท่องเท่ียว 40 ลา้นคนของรฐับาล 
ยังไงบริษัทก็ตอ้งมีการเชื่อมการบริการใหถ้ึงเป้าหมายของ
กลุ่มนักท่องเ ท่ียวท่ีรัฐบาลจะน าเข้ามา  ให้สอดคล้อง
ครอบคลุมเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวดังกล่าวให้มาเท่ียวใน
ช่องทางธุรกิจของบรษัิทใหไ้ด ้บรษัิทจะตอ้งสอดส่องไม่ละเลย 
ตอ้งคอยดสูถานการณก์ารท่องเท่ียวอยู่ตลอดเวลา เพื่อปรบั
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การท างานใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ท่ีเป็นไป ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เรื่องของน า้มันเชือ้เพลิง ในส่วนของ
ราคา กลไกการซือ้ขายกันนัน้ อยู่นอกการควบคมุของบริษัท 
แต่บริษัทก็มีแนวทางในการจดัการเรื่องดงักล่าวอยู่แลว้ ส่วน
เรื่องท่ีสาม เรื่องการซือ้เรือใหม่ เป็นเรื่องท่ีจ าเป็นและจริงจงั
ในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท แตจ่ะตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบ
เน่ืองจากเกี่ยวขอ้ง กับการลงทุนขนาดใหญ่ ตอ้งชั่งน า้หนัก
การลงทนุเป็นส าคญั 

 
 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใดเพิ่มเติม 
ประธานฯ อภิปรายใหท้ี่ประชุมทราบว่า วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติใดๆ หากไม่มีความขดัขอ้งใด 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ขอด าเนินการตอ่ในวาระตอ่ไป 
มติที่ประชุม  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2567 ตามที่บรษัิทไดร้ายงานขอ้มลูขา้งตน้ 
 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2567 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 
 

ประธานฯ ขอใหฝ่้ายบรหิารน าเสนอขอ้มลูวาระดงักลา่วนี ้ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั

ของบรษัิทซึ่งตอ้งจดัใหม้ีงบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท ปรากฎอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงาน
ประจ าปี 2567 ซึง่จดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดผ้่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล าดบัแลว้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี 2567 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยงบการเงินดงักลา่วแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานรวมของบรษัิท ใน
ปี 2567 ที่ผา่นมา ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็            (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
งบก าไรเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวมประจ าปี 2567 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 619.33 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้จากปี 2566 จ านวน 63.48 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 11% มีตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ 525.86 ลา้นบาท ลดลง
10.71 ลา้นบาท คิดเป็นลดลง 2% มีก าไรขัน้ตน้ 93.47 ลา้นบาท มีรายไดอ้ื่น 4.99 ลา้นบาท ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายขายและ
บรหิาร 98.46 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา 48.29 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 96% ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 15.29 ลา้น

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
เพิม่/(ลด) 

จากปี 2566
% ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

เพิม่/(ลด) 

จากปี 2566
%

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 525.88 555.85 619.33 63.48 11% 502.38 534.41 582.43 48.02 9%

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร -531.32 -515.15 -525.86 -10.71 2% -515.54 -502.77 -507.54 -4.77 1%

ก าไรขัน้ต้น -5.44 40.7 93.47 52.77 130% -13.16 31.64 74.89 43.25 137%

รายไดอ่ื้น 8.31 9.47 4.99 -4.48 -47% 13.67 18.41 12.26 -6.15 -33%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 2.87 50.17 98.46 48.29 96% 0.51 50.05 87.15 37.1 74%

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย -10.78 -13.93 -15.29 -1.36 10% -11.63 -15.66 -17.25 -1.59 10%

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร -70.99 -87.94 -79.93 8.01 -9% -71.18 -82.62 -72.89 9.73 -12%

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 0 -20.07 0 20.07 -100% 0 -20.07 0 20.07 -100%

รวมค่าใช้จ่าย -81.77 -121.94 -95.22 26.72 -22% -82.81 -118.35 -90.14 28.21 -24%

ตน้ทนุทางการเงิน -17.43 -29.32 -42.81 -13.49 46% -17.53 -29.81 -43.7 -13.89 47%

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 21.43 12.03 -2.24 -14.27 -119% 20.2 13.13 0.67 -12.46 -95%

ก าไรส าหรับงวดปี -74.9 -89.06 -41.81 47.25 -53% -79.63 -84.98 -46.01 38.96 -46%

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ บมจ.ทา่เรือราชาเฟอรร่ี์
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บาท ค่าใชจ้่ายบริหาร 79.93 ลา้นบาท รวมค่าใชจ้่าย 95.22 ลา้นบาท มีตน้ทุนทางการเงิน 42.81 ลา้นบาท มีค่าใชจ้่าย
ภาษีเงินได ้2.24 ลา้นบาท บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 41.81 ลา้นบาท ขาดทนุลดลง 47.25 ลา้นบาท คิดเป็นลดลง 
53% 

งบก าไรเบ็ดเสรจ็ งบการเงินเฉพาะกิจการ บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี่ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2567 รายไดจ้ากการ
ขายและการใหบ้รกิาร 582.43 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 48.02 บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 9% ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 507.54 ลา้น
บาท ลดลง 4.77 ลา้นบาท คิดเป็น ลดลง 1% ก าไรขัน้ตน้ 74.89 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรขัน้ตน้ เพิ่มขึน้ 43.25 ลา้นบาท คิด
เป็นเพิ่มขึน้ 137% รายไดอ้ื่น 12.26 ลา้นบาท ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายขายและบริหาร 87.15 ลา้นบาท ตน้ทุนในการจัด
จ าหน่าย 17.25 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 72.89 ลา้นบาท รวมค่าใชจ้่าย 90.14 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงิน 
43.70 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้0.67 ลา้นบาท เท่ากบัก าไรส าหรบังวด บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
ประจ าปี 2567 ผลประกอบการขาดทนุส าหรบังวด 46.01 ลา้นบาท ลดลง 38.96 ลา้นบาท คิดเป็นขาดทนุลดลง 46% 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม บรษัิท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย สินทรพัยร์วม 
1,156.55 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2566 จ านวน 49.59 ลา้นบาท คิดเป็นลดลง 4.11% หนีส้ินรวม 650.41 ลา้นบาท ลดลง 
11.55 ลา้นบาท คิดเป็นลดลง 1.74% สว่นของมือถือหุน้ 506.14 ลดลง 38.03 ลา้นบาท คิดเป็นลดลง 6.99% ก าไรสะสม
ยงัไม่จดัสรร -112.08 ลา้นบาท คิดเป็น ลดลง 41.13  ลา้นบาท ทนุจดทะเบียนหุน้สามญั 220.81 ลา้นบาท จ านวนหุน้
สามญัออกช าระแลว้ 200.81 ลา้นหุน้ มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หุน้ หุน้ละ 1 บาท มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ 2.52 ลดลง 0.19 บาท คิด
เป็นลดลง 7.01% โดยงบการเงินดงัที่ไดน้  าเสนอใหท้ราบขา้งตน้นัน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรน าเสนอต่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2567 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ โดยมติวาระดงักลา่วนี ้มีจ านวนเสียงที่ตอ้งการ 
จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงันี ้
ขอ้สอบถามหรอืขอ้เสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1.นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามดงันี ้
1.1 ส่วนของผูถ้ือหุ้นและอัตราส่วนสภาพคล่องของ RP 
ลดลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสี่ยงในการช าระ
หนี้ระยะสั้น (ตามข่าวท่ีแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ  เมื่อ 26 

1. นายชาครติ โอภาสอดุม ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
1.1 บรษัิท ฯ ไดม้ีแผนการเพิ่มอตัราสว่นของผูถื้อหุน้และ
อตัราสว่นสภาพคลอ่งในระยะสัน้และระยะยาวดงันี ้ 

1) จากผลการด าเนินงานของบรษัิท ฯ 
2) จากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท แบบมอบ

31-Dec-65 31-Dec-66 31-Dec-67
เพิม่/(ลด) 

จากปี 2566
%

สนิทรพัยร์วม 1,171.47 1,206.14 1,156.55 -49.59 -4.11%

หนีส้นิรวม 538.23 661.96 650.41 -11.55 -1.74%

สว่นของผูถื้อหุน้ 633.24 544.17 506.14 -38.03 -6.99%

ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรร 18.11 -70.95 -112.08 -41.13 57.97%

ทนุจดทะเบยีนหุน้สามญั 220.81 220.81 220.81 0 0%

จ านวนหุน้สามญัที่ออกและช าระแลว้ (ลา้นหุน้) 200.81 200.81 200.81 0 0%

มลูค่าที่ตราไวต้่อหุน้ (บาท) 1 1 1 0 0%

มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 3.15 2.71 2.52 -0.19 -7.01%

รายการ

งบการเงินรวม บมจ.ทา่เรือราชาเฟอรร่ี์ และบริษัทย่อย
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กุมภาพันธ์ 2568 เรื่องการขอปรับเง่ือนไขการช าระหนี้) 
บรษัิท RP มีกลยทุธอ์ย่างไรในการแกไ้ขปัญหาเหล่านี ้
1.2 RP มีสถานะปัจจบุนั เป็นอย่างไร และมีแผนท่ีจะขอผ่อน
ปรนเง่ือนไขการช าระหนี้เ งินกู้ยืมสัญญาอื่นๆ  ท่ีจะครบ
ก าหนดช าระ ภายใน 1 ปีหรอืไม่ ถา้มี มีรายละเอียดอย่างไร 

อ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 20 ลา้นหุน้ 
3) จากการจ าหนา่ยทรพัยส์นิบางสว่น 
4) จากการ Refinance  

นายอภิชาติ ชโยภาส อธิบายเสริมใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตอ้ง
ยอมรบัว่า ปัจจบุนัสถาบนัการเงินไม่ปล่อยกู ้บริษัทจึงตอ้งท า
ผลประกอบการใหด้ีขึน้ ซึง่ดว้ยหลกัการ การท่ีพนัธมิตรจะร่วม
ลงทุนดว้ยกันนั้น จะพิจารณาในส่วนของบริษัทท่ีมี Cash in 
เงินสดเขา้มาในระบบ ซึ่งบริษัทเป็นธุรกิจ Cash in เงินสด 
และตวัเลขของปีนี ้ตวัเลขค่อนขา้งท่ีจะมีรายไดท่ี้สม ่าเสมอ มี 
พันธมิตรหลายรายท่ีใหค้วามสนใจ แต่ยังไงก็ตามก็ขอดู ผล
ประกอบการอีกสกัระยะหนึ่ง  
ในส่วนเรื่องของการจ าหน่ายทรัพยส์ินของบริษัท ก็มีอยู่ใน
แผนงานในการเพิ่มสภาพคล่องบริษัท แต่อีกส่วนหนึ่งท่ีบริษัท
มีก็คือ RAJA COIN ซึ่งเป็นลกัษณะของ Voucher ล่วงหนา้ 
ซึง่ถา้ขาย Discount ก็มีกลุ่มบรษัิททวัรท่ี์ใหค้วามสนใจ ซึ่งปีท่ี
ผ่านมาบริษัท ไดม้ีการขาย RAJA COIN ไดป้ระมาณเกือบ 
10 ลา้นบาท และอนาคตก็จะมีการขายเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจาก
บรษัิทจะท าแพคเกจสนบัสนนุการขายอย่างต่อเนื่อง 
1.2 บริ ษัทได้เจรจาสถาบันการเ งิน  เซ็นต์สัญญาปรับ
โครงสรา้งทางการเงิน เมื่อตน้เดือนมกราคม 2568 โดยการ
ขยายระยะเวลาการช าระเงิน 1-3 ปี 

2. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถ้ือหุน้สอบถามดงันี ้
อยากทราบรายไดข้องปีท่ีผ่านมาสามารถแยกเป็นสดัส่วนได้
หรือไม่ว่ามีรายไดจ้ากส่วนไหนบา้ง และแต่ละเสน้ทางเป็น
อย่างไร แต่ละเสน้ทางมีจดุคุม้ทนุหรอืไม่ 

2. นายชาครติ โอภาสอดุม ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 

 ประเภทรายได ้แบง่ออกเป็น 
- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดินเรอื 560.28 ลา้นบาท 
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการรถโดยสาร / Logistics 36.36 
ลา้นบาท 

- รายได้จากการจ าหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ้ 
จ านวน 22.69 ลา้นบาท 

- รายไดอ้ื่น 5.00 ลา้นบาท 
รายไดร้วมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 624.32 ลา้นบาท 
 

 ประเภทรายไดแ้ยกตามเสน้ทางการใหบ้รกิารเดินเรอื 
- เส้นทางอ าเภอดอนสัก -อ าเภอเกาะสมุย มีรายได ้ 

375.09 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 30 ลา้นบาท 
- เส้นทางอ าเภอดอนสัก-อ าเภอเกาะพะงัน มีรายได ้ 

179.49 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 9 ลา้นบาท 
- เสน้ทางอ าเภอเกาะสมยุ-อ าเภอเกาะพะงนั งดใหบ้รกิาร
เนื่องจากเรอืไมเ่พียงพอ 
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- เสน้ทางอ าเภอดอนสกั-เกาะพะลวย มีรายได ้5.58 ลา้น
บาท 

- เสน้ทางอ าเภอเกาะสมุย-เกาะพะลวย  มีรายได ้ 0.12 
ลา้นบาท เป็นการทดลองใหบ้รกิาร 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดินเรอื 560.28 ลา้นบาท 
3. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถ้ือหุน้สอบถามดงันี ้
แต่ละเสน้ทางมีจุดคุม้ทุนหรือไม่ และท าไมเสน้ทางเกาะ        
พะงนัถงึไม่เติบโต 

3. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
หากจะถามว่าแต่ละเสน้ทางมีก าไรหรือไม่ ตอบไดเ้ลยว่าแต่
ละเสน้ทางก็มีก าไรของแต่ละเสน้ทาง ในส่วนของเกาะพะงนั
ท่ีเพิ่มไม่มากนัก เพราะมีบริษัทเรือเฟอรร์ี่รายอื่นใหบ้ริการ
ดว้ย ซึ่งสมยัก่อนบริษัทใหบ้ริการเพียงรายเดียว ท าใหเ้กิด
การแชรร์ายไดร้ะหว่างทั้งสองบริษัท แต่ในกรณีของเกาะ
พะลวยบรษัิทใหบ้รกิารเพียงรายเดียว 

4. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถ้ือหุน้สอบถามดงันี ้
เกาะพะลวยในวงกวา้งมีคนรูจ้กันอ้ยมาก ไม่ทราบว่าบริษัทมี
การประชาสมัพนัธห์รอืไม่อย่างไร 

4. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
ถา้ขายคนไทยเราก็ตอ้งท าการตลาดใหม้ีคนรูจ้ักและใหค้น
ไทยมากันเยอะๆ แต่หากจะขายนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
เป็นคนละ Concept กนั ขายชาวต่างชาติตอ้งเนน้ความเป็น
ธรรมชาต ิอาทิเช่น ท าแพคเกจทวัร ์5,000 บาทไปเท่ียวไปกิน 
ในพื ้นท่ีเกาะพะลวย ใช้เวลาในการเดินทางท่องเ ท่ียว
ประมาณ 5-6 ชั่วโมง ซึง่แพคเกจเดียวกนัหากขายคนไทย คน
ไทยไม่สนใจ เนื่องจากมีราคาท่ีสงู 
ประธานฯ อธิบายเสริมให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอขอบคุณ
ส าหรบัค าถามดังกล่าว ในการวิเคราะหเ์สน้ทางตวัเลขต่างๆ 
ตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวเลขแสดงใหท่้านถือหุน้
ทราบเท่านั้น ฝ่ายจัดการไดต้ิดตามดูแลอย่างเสมอ ตัวเลข
ดังกล่าวมีนัยส าคัญท่ีบริษัทตอ้งจัดการตอ้งปรับวิธีการอยู่
เสมอ ในเรื่องของเกาะพะลวย บรษัิทมีการลงทนุไปก็คาดหวงั
ท่ีจะไดผ้ลก าไรกลบัคืนมา แต่การท่ีจะท าใหร้ายไดเ้กิดขึน้จาก
กิจการท่ีเราลงทุนไปนั้น การหาลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะ น่าจะเป็นวิธีการท่ีดีกว่า ดีกว่าการกระจายทั่วไป 
เช่นเดียวกับการท่องเท่ียวท่ีเกาะสมุย ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่
มกัจะติว่า มีค่าใชจ้่ายสงู ซึ่งบริษัทพิจารณาดูแลว้ว่า การท า
ประชาสมัพนัธ ์โดยเนน้คนไทยอาจจะไม่ไดป้ระโยชนส์  าหรบั
บริษัท บริษัทพยายามหาลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มชาวต่างชาติท่ีมี
ก าลังซือ้ได ้ก็ขอรบัขอ้สังเกตเหล่านี ้ไวท้  างาน และขอบคุณ
เป็นอย่างสงู 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรและฝ่ายจดัการท าการ
นบัคะแนน 
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พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2567 สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 นี ้จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2567 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2567 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 125,702,821 99.9991% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 1,181 0.0009% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2567 

 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน
น าเสนอขอ้มลูใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 

ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษัิท ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจกัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิในแต่
ละปีไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ในแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ย
กวา่รอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินส ารองตาม
กฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงาน แผนการลงทนุความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงินโดยรวม บริษัทขาดทนุสทุธิประจ าปี 2567 สิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2567 จ านวน  46.01 ลา้นบาท ขาดทนุ
ตอ่หุน้เทา่กบั 0.23 บาท 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

1. ก าไรสทุธิประจ าปี (ลา้นบาท) -46.01 -84.98 -79.63 -108.53 -74.01 

2. ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ลา้นบาท) -102.02 -56.67 28.31 107.94 217.42 

3. จ  านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 200.81 200.81 200.81 200.81 200.81 

4. มลูคา่เงินปันผล (ลา้นบาท) 0 0 0 0 0 

5. มลูคา่เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0 0 0 0 0 

6. ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) -0.23 -0.42 -0.40 -0.54 -0.37 

7. อตัราการจา่ยเงินปันผล 0% 0% 0% 0% 0% 
 

ประธานฯ กลา่วสรุปใหท้ี่ประชมุทราบวา่ วาระนี ้เป็นไปตามสภาพผลประกอบการของบริษัท เรื่องของการจดัสรร
ก าไรสทุธิเพื่อเป็นการทนุส ารองตามกฎหมาย ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีก าไร และเงินปันผลก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถจ่ายได ้
จากผลด าเนินงานตวัเลขที่อนมุตัิในวาระที่ผ่านมา จึงขอเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการงดการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2567 จึงขอใหท้ี่ประชุม            
ผูถื้อหุน้โปรดพิจารณา 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรและฝ่ายจัดการท าการนับ
คะแนน 

พิธีกรไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการงดการจัดสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2567 นี ้จะตอ้งไดร้บัการรบัรอง
ดว้ยเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบอนุมัติการงดการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2567 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 125,702,821 99.9991% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 1,181 0.0009% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ประธานฯ ไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให ้         
ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนไดอ้ยา่งอิสระ จึงขอเชิญกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและเสนอแตง่ตัง้ใหมท่ี่ไดเ้ขา้รว่ม
การประชุมในครัง้นี ้เรียนเชิญขออนญุาตใหอ้อกจากหอ้งประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนี ้
เสรจ็สิน้ และขอมอบหมายใหน้ายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอขอ้มลูวาระนีใ้หท้ี่ประชมุพิจารณา 

นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั
ของบรษัิทขอ้ 18 ไดก้ าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในอตัราหนึ่ง
ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ หรือเสนอ
แตง่ตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระส าหรบัปี 2568 กรรมการครบก าหนดออกตามวาระมีดงันี ้   

1  

ช่ือ ต าแหนง่ 
1 ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ ุ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2 นายอนนัต ์เกตพุิทยา  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3 นายพานชิ พงศพ์ิโรดม  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ

กรรมการอิสระ   
4 นายชยัวฒุิ จิตราคน ี  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการอิสระ 
5  

ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ลว่งหนา้ระหว่างวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2567 – วนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์2568 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือ
บคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ และที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบใหน้ าเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง 
จนัทรางศ ุ นายอนนัต ์เกตพุิทยา  นายพานิช พงศพ์ิโรดม และนายชยัวฒุิ จิตราคนี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
ตอ่อีกวาระหนึง่ เนื่องจากบคุคลดงักลา่วเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่ไม่ไดป้ระกอบกิจการ/เขา้เป็นหุน้สว่นหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่ง
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ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบับรษัิทฯ รวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดี
ตอ่องคก์ร สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการของบรษัิท 

ประธานฯ น าเสนอใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ เพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   และใหผู้ถื้อหุน้ลงนาม
อยา่งอิสระ กระผมและกรรมการท่ีถกูเสนอช่ือในครัง้นี ้ ขออนญุาตออกจากหอ้งประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ได้
พิจารณาและลงมติตามวาระการประชมุ จึงขอมอบหมายวาระนีใ้ห ้คณุอภิชาติ ชโยภาส ท าหนา้ที่ประธานในการประชมุ  

นายชาคริต โอภาสอุดม น าเสนอใหท้ี่ประชุมทราบว่า รายละเอียดประวัติของผู้ที่น  าเสนอแต่งตัง้ทัง้  4 ท่าน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาดว้ย 4. และ PowerPoint ที่แสดงบนหนา้จอโทรทศัน ์และขอเปิดโอกาสใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงักลา่วนี ้ก่อนที่จะมีการท าการนบัคะแนน และไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน
ใดสอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรและฝ่ายจดัการท าการนบัคะแนนเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ตอ้งออกตามวาระเป็นรายบคุคลและแสดงผลคะแนนเป็นรายบคุคล 

 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ส าหรบัการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระนี ้จะท าการลงคะแนนมติแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และจะแสดงผลคะแนนเป็นรายบคุคลเมื่อ
ลงมติแลว้เสรจ็เป็นรายบคุคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

โดยขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ ลงมติแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 

 

1. กรรมการทา่นแรก ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ ุ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ ุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

บรษัิทตอ่อีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 125,702,704 99.9990% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 1,298 0.0010% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

2. กรรมการทา่นท่ีสอง นายอนนัต ์เกตพุิทยา 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายอนนัต ์เกตพุิทยา กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่อีกวาระ
หนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 124,398,580 98.9615% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 1,305,422 1.0385% 
4. บตัรเสยี 0 0 
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3. กรรมการทา่นท่ีสาม นายพานิช พงศพ์ิโรดม 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายพานิช พงศพ์ิโรดม กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่อีกวาระ

หนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 124,398,580 98.9615% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 1,305,422 1.0385% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

4. กรรมการทา่นท่ีสี ่นายชยัวฒุิ จิตราคนี 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นายชยัวฒุิ จิตราคนี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระ

หนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 124,398,580 98.9615% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 1,305,422 1.0385% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

เมื่อที่ประชมุไดท้ าการลงมติวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระเสร็จเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ พิธีกรฯไดท้ าการเรยีนเชิญกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ทัง้ 4 ทา่นกลบัเขา้รว่มการประชมุตอ่ในวาระตอ่ไป 

ประธานฯ กลา่วขอขอบพระคณุท่านผูถื้อหุน้ ที่กรุณามอบหมายความไวว้างใจ กระผมและเพื่อนกรรมการบริษัท 
มาท าหนา้ที่ ในคณะกรรมการบรษัิทตอ่อีกวาระหนึง่ครบั 

 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2568 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประจ าปี 2568 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาคริต โอภาสอุดม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ร่วมกันพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษัิทประจ าปี 2568 ตามที่กฎหมายเก่ียวกบั พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดัไดก้ าหนดไว ้

บรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนสั 
เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่ง
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทดงันี ้

ก) คา่เบีย้ประชมุกรรมการตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุกรรมการบรษัิท 
ข) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นละ 30,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน โดยแบง่จ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่

ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เขา้รว่ม

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจ านวน 50,000 บาทตอ่เดือน 
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ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 – 2567 

รายการ 
ปี 2568 

ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565 
ปีทีเ่สนอ 

คา่ตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 

คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการบรษัิทฯ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 

คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 

คา่ตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทตอ่เดือน 50,000 บาทตอ่เดือน 50,000 บาทตอ่เดือน 50,000 บาทตอ่เดือน 
 

โดยในปี 2567 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,110,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปีที่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุม              
ผูถื้อหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 โดยเห็นชอบก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท ในปี 2568 ซึง่รวมถึง เงินเดือน 
โบนสั เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทตอ่ปี ตามที่ได้
น าเสนอขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดงักลา่วนี  ้ และไม่มีผูถื้อหุน้
ทา่นใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรและฝ่ายจดัการท าการนบัคะแนน 

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2568 นี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ        
ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ 

 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบีย้ประชุม 

ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษัิทดงันี ้

ก) คา่เบีย้ประชมุกรรมการตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุกรรมการบรษัิท 
ข) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นละ 30,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน โดยแบง่จ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่
ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เขา้รว่ม
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจ านวน 50,000 บาทตอ่เดือน  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 125,702,821 99.9991% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 1,181 0.0009% 
4. บตัรเสยี 0 0 
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วาระที่ 7  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ าปี 2568 
 
 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน
วาระพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2568 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

นายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
และขอ้บงัคบัของบริษัท ไดก้ าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีของบรษัิทเป็นประจ าทกุปี ผูส้อบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้ประจ าปี 2568 มีดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี เลขทะเบยีน จ านวนปีทีส่อบบัญชีให้บริษัทฯ 
นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ 3759 - 
นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์ 7305 - 

นาย จิโรจ ศริโิรโรจน ์ 5113 - 
นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา 5897 - 
นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา 3675 - 
นายวรพล วิรยิะกลุพงศ ์ 11181 - 

นายพจน ์อศัวสนัตชิยั 4891 - 
นายวิเชียร ปรุงพาณิช 5851 - 
นางสาวกชมน ซุน่หว้น 11536 - 
นายสพุจน ์มหนัตชยัสกลุ 12794 - 

นางสาวกญัจนว์ารทั ศกัดิศ์รีบวร 13273 - 
นางสาวบงกชรฐั สรวมศริ ิ 13512 - 
นายธนาทติย ์รกัษ์เสถียรภาพ 13646 - 

 

หรอืผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นท่ีบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากดั มอบหมายเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2568 ของบริษัท 
โดยเสนอคา่ตอบแทน เป็นจ านวนเงิน 2,500,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย) ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอขา้งตน้
ไมม่ีความสมัพนัธแ์ละไมม่ีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

 

เปรยีบเทียบคา่สอบบญัชีประจ าปี และรายไตรมาส ปี 2566-2568 

 

บ.กรินทร ์ออดทิ

2566 2567 2568

1 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน)

   1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 700,000 700,000 840,000

   1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 660,000 660,000 810,000 ไตรมาสละ 270,000 บาท

2 บริษัท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั่น จ  ากดั

   2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 250,000 250,000 280,000

   2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 165,000 165,000 180,000 ไตรมาสละ 60,000 บาท

3 บริษัท จดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จ ากดั

   3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 100,000 100,000 90,000

   3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 90,000 90,000 60,000  ไตรมาสละ 20,000 บาท

4 บริษัท อารพี์ แมเนจเมน้ท ์2022 จ ากดั

   4.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 100,000 100,000 75,000

   4.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 45,000 45,000 45,000 ไตรมาสละ 15,000 บาท

5 งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจ าปี (บาท) 150,000 150,000   -     

6 งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 120,000 120,000  -      ไตรมาสละ 40,000 บาท

7 งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (บาท) 140,000 140,000 120,000

    และการควบคุมเฉพาะระบบงาน

รวมค่าตอบแทน (บาท) 2,520,000 2,520,000 2,500,000 ราคาลดลงจากปีทีผ่า่นมา

รายละเอียด หน่วย
บ.พวีี ออดทิ

 หมายเหตุ
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณา
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีดงัรายช่ือที่น าเสนอขา้งตน้ หรอืผูส้อบบญัชีทา่นอื่นภายในส านกังานเดียวกนั แห่งบริษัท กรินทร ์ออดิท 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2568 และเห็นควรอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีในอตัราค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568 จ านวน 
2,500,000 บาทตอ่ปี เนื่องจากเป็นราคาเดียวกนักบัปีที่ผา่นมา จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณา 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดงักล่าวนี ้ และไม่มีผูถื้อหุน้
ทา่นใดสอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรและฝ่ายจดัการท าการนบัคะแนน 

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2568 นี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ 

 

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีดงัตอ่ไปนีจ้าก บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั เป็น             
ผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี 2568 

 นายเจษฎา หงัสพฤกษ์   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3759 
 นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 7305  
 นาย จิโรจ ศิรโิรโรจน ์   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 5113  
 นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา    ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 5897  
 นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา    ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3675 
 นายวรพล วิรยิะกลุพงศ ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 11181 
 นายพจน ์อศัวสนัติชยั    ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 4891  
 นายวิเชียร ปรุงพาณิช    ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 5851  
 นางสาวกชมน ซุน่หว้น    ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 11536 
 นายสพุจน ์มหนัตชยัสกลุ  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 12794 
 นางสาวกญัจนว์ารทั ศกัดิศ์รบีวร    ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 13273 
 นางสาวบงกชรฐั สรวมศิร ิ  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 13512  
 นายธนาทิตย ์รกัษ์เสถียรภาพ   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 13646  

หรอืผูส้อบบญัชีทา่นอื่นภายในส านกังานเดียวกนั แหง่บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2568 
ของบริษัท และอนุมตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568 จ านวนเงิน 2,500,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย) ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 125,702,821 99.9991% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 1,181 0.0009% 
4. บตัรเสยี 0 0 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จ านวน 20,000,000 หุ้น 

 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน 
น าเสนอวาระพิจารณาอนุมตัิขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวน 20,000,000 หุน้ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

นายชาคริต โอภาสอุดม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564 ใหด้  าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 
20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 20,000,000 บาท โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 
20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยวตัถปุระสงค ์เพื่อใชใ้นการขยายกิจการใน
อนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ ทัง้นี ้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอี านาจพิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วในคราวเดียวกนัหรอืหลายคราวก็
ได ้รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้การลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็น
และสมควรที่เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้ โดยรวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (โปรดดูแบบรายงานการเพิ่มทนุตามสิ่งที่ส่งมา
ดว้ย 3.) 

โดยตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุฉบบัที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายหุน้ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (รวมถึงฉบบัที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดใหบ้ริษัท
จดทะเบียนตอ้งเสนอขายหุน้ที่ไดร้บัอนุญาตใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่
เกินสบิสองเดือนนบัตัง้แตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่

ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลที่มีความเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 รวมทัง้ราคาที่จะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามเกณฑร์าคาของส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั (รวมถึงฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศ ส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สจ.39/2551 
เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใน
ราคาต ่า โดยราคาตลาดที่ใชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของ
หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการติดต่อกัน 
ก่อนวนัแรกที่บรษัิทจะเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

โดยเมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2564 บริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 
220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 20,000,000 หุน้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้  

นบัแตว่นัท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 อนมุตัิการเพิ่มทนุมาจนถึงปัจจุบนั บริษัทยงัมิไดม้ีการจดัสรรหุน้
ดงักลา่วแตป่ระการใด โดยในปีที่ผา่นมา ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 ไดม้ีมติใหข้ยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้
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สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ออกไป 1 ปี และจะครบก าหนดในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2568 นี ้ประกอบกบัปีที่
ผา่นมายงัมิไดม้ีการจดัสรรหุน้ดงักลา่ว  

บริษัทฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท
ออกไปอีก 1 ปี สิน้สดุวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2569 โดยใชเ้ง่ือนไขต่างๆ ของการจดัสรร รวมถึงการมอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจด าเนินการตา่งๆในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเชน่เดียวกบัท่ีเคยอนมุตัิไวโ้ดยที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท มีความเห็นใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลา
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทออกไปอีก 1 ปี สิน้สดุวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2569 โดยใชเ้ง่ือนไขต่างๆ 
ของการจดัสรร รวมถึงการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษัิทเช่นเดียวกบัท่ีเคยอนมุตัิไวโ้ดยที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 จึงขอใหท้ี่ประชมุ
โปรดพิจารณา 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงันี ้
ขอ้สอบถามหรอืขอ้เสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถ้ือหุน้สอบถามดงันี ้
เรื่องการเพิ่มทนุ เป็นวาระทกุปีในท่ีผ่านมา ท่านประธานฯก็
อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการลดค่าใชจ้่าย เรื่องลดดอกเบีย้ใหไ้ด้ 
และรวมไปถงึเรื่องของค่าเสื่อม และหลายปีท่ีผ่านมาก็เห็นว่า
เรื่องเพิ่มทนุ 20 ลา้นหุน้นี ้ก็ยงัไม่เห็นว่าจะมีใครท่ีจะเขา้มา 
หรอืว่าบรษัิทจะปล่อยไวอ้ย่างนีเ้รื่อยๆ 

1. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
พันธมิตรหลายกลุ่มให้ความสนใจ แต่ ท่ียังไม่ด าเนินการ
เน่ืองจาก ท่ีผ่านมาเจอปัญหา ปัจจัยต่างๆท่ีเข้ามากระทบ 
และดว้ยผลประกอบการท่ียงัไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้ปีท่ี
ผ่านมาก็ขาดทุนนอ้ยลงทุกไตรมาส บริษัทก็เลยคิดว่า มีไว้
ดีกว่าไม่มี เนื่องจากมีคนสนใจจรงิ สิ่งส าคญัเลยว่าจะตอ้งฟ้ืน
บริษัทใหไ้ดเ้สียก่อน คือนักลงทุนท่ีจะมาซือ้หุน้  เขาไม่ได้ดู
เพียงแค่ปัจจบุนั เขาดอูนาคต นั่นคือสิ่งส าคญั ซึ่งหากถามว่า 
General Mandate นี ้ส  าคัญไหม ส าหรบับริษัทแลว้ ถือว่า
เป็นโอกาสในอนาคต 

2. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถ้ือหุน้ใหค้  าแนะน าบรษัิทดงันี ้
หลายบริษัทแมร้ายไดไ้ม่เติบโตขึน้ แต่เขามีก าไร เน่ืองจาก
เขาไปใหค้วามส าคญัเรื่องของค่าใชจ้่าย โดยเฉพาะฝ่ายบญัชี 
ซึง่น่าจะตอ้งไปดวู่า มีอะไรท่ีเราสามารถปรบัลดไดห้รือไม่ ซึ่ง
ของบริษัท 4-5 ปีท่ีผ่านมา สังเกตไดว้่า ค่าใชจ้่าย บริหารไม่
ค่อยลดลงเลย ซึง่รายไดร้ะดบั 600 ลา้นบาท น่าจะมีก าไรให้
เห็น แต่กลับกลายว่ายังติดลบอยู่  หมายความว่าอย่างไร 
หมายความว่าจะตอ้งกลบัไปดู เรื่อง Fixed Cost หรืออะไรก็
ตามท่ีบริษัทจ่ายไปโดยท่ีเกินความจ าเป็นหรือไม่ อยากให้
บรษัิทน าไปพิจารณาด ูไม่อย่างนัน้ ปีหนา้ก็คงเป็นเช่นเดิมอีก 

2. ประธานฯ ขอบคณุส าหรบัขอ้สงัเกตและค าแนะน า บริษัท
จะไดน้ าไปปรบัปรุงแกไ้ข 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรือใหข้อ้คิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรและฝ่ายจดัการท าการ
นบัคะแนน 
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พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บรษัิท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 20,000,000  หุน้ นี ้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียง
สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General 

Mandate) จ านวน 20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งครบก าหนดในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2568 เพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยใหข้ยายระยะเวลาจัดสรรออกไปอีก 1 ปี สิน้สดุวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2569 โดยใหใ้ช้เง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
ด าเนินการตา่งๆในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเช่นเดียวกบัท่ีเคยอนมุตัิไวโ้ดยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 125,702,704 99.9990% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 1,298 0.0010% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 

นายอภิชาติ ชโยภาส กลา่วขอบคณุ ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั ที่เขา้รว่มประชุมในวนันี ้ซึ่งที่ผ่านมา
บรษัิทกบัผูส้อบบญัชีก็สามารถท างานรว่มกนัไดเ้ป็นอย่างดี แต่เพื่อความสบายใจในเรื่องของหลกัธรรมาภิบาล ซึ่งบริษัท
ไดร้่วมท างานกับผูส้อบบญัชีบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแลว้ จึงเห็นควรที่จะตอ้งมีการ
หมนุเวียนเพื่อใหเ้กิดความนา่เช่ือถือ ทัง้ตวับรษัิท และผูด้  าเนินงาน รวมทัง้ผูส้อบบญัชีดว้ย จึงขอขอบคณุในการรว่มมือทีด่ี
เสมอมา จึงขอขอบคณุ ณ โอกาสนี ้

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุผูถื้อหุน้วา่ มีผูใ้ดจะสอบถามหรอืเสนอความเห็นเรื่องอื่นใด นอกจากวาระท่ีก าหนด
หรอืไม ่ 

ขอ้สอบถามหรอืขอ้เสนอแนะ ค าชีแ้จง 
1. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ไดก้ล่าวขอบคณุบรษัิทดงันี ้
ขอขอบคุณท่านประธานและขอขอบคุณ ท่านกรรมการ
ผูจ้ดัการ กระผมนายวนัชยั เลิศศรีจตพุร ผูร้บัมอบฉันทะจาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ก่อนจะปิดประชุมขอกล่าว
ขอบคุณบริษัท ท่ีได้ช่วยพิจารณาจัดการประชุมแบบ 
physical ในขณะท่ีทกุวนันีห้ลายบริษัทจดทะเบียน พยายาม
เลี่ยงท่ีจะจัดการประชุมแบบออนไลน์ เน่ืองจากว่า อาจจะ
เกี่ยวกับเรื่องของค่าใชจ้่าย แต่ว่าทางสมาคมท าการส ารวจ
แลว้ ค่าใชจ้่ายไม่ไดแ้ตกต่างกนัเท่าไหร ่แต่ท่ีตัง้ขอ้สงัเกตก็คือ 
หลายบริษัทท่ีอยากจัดแบบออนไลน์ เน่ืองจากไม่อยากให้

1. ประธานฯ ขอบคณุส าหรบัค าช่ืนชมดงักล่าว 
 



สิ่งที่แนบมาดว้ย 1 
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 

28/29 
 

 

 

ทางผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนร่วม ในการท่ีตั้งประเด็นค าถาม 
บางครัง้อาจจะตอบไม่ได ้หรือบางครัง้อาจจะมีวาระซ่อนเรน้ 
วันนีก้ระผมขอชมเชยท่านผูบ้ริหารทุกท่านท่ีอยู่บนเวที ว่า
ตอบค าถามผูถ้ือหุน้ไดอ้ย่างเปิดเผยและจริงใจ จึงขอกล่าว
ขอบคณุในนามของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 
2. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามดงันี ้
ขอทราบความคืบหนา้ของคดีความท่ี RP ถกูฟ้องรอ้งตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2567 ขอ้ 32 และบริษัท
ประเมินผลกระทบอย่างไรหากผลของคดีความไม่เป็นผลดี
ต่อบรษัิท 

2. ประธานฯในท่ีประชมุ ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
คดีเรื่องเรือราชา 6 เกยตืน้ ท่ีเกาะพะงัน คดีดังกล่าวอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลชั้นตน้ไดม้ีค  า
พิพากษาให้บริษัทชดเชยความเสียหายจากเรือเกยตื ้น
ประมาณ 13 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี คดีดังกล่าว บริษัทไดม้ี
แผนการในการฟ้ืนฟปูะการงั รว่มกบัมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โดยคาดว่าแผนการฟ้ืนฟดูังกล่าวจะเริ่มการฟ้ืนฟภูายในปีนี ้
ซึ่งหากสามารถฟ้ืนฟูไดแ้ลว้ อาจจะท าใหค้วามเสียหายของ
คดีลดลง หรือหมดลงได  ้ ส่วนของคดีอื่นๆ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลสูง บริษัทประเมินแลว้ไม่มีผลต่อสถานะ
ทางการเงินบรษัิท 

3. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถ้ือหุน้สอบถามดงันี ้
บริษัทวางเป้าหมายปีนีไ้ว้อย่างไร แลว้เป้าหมายดงักล่าวมี
แนวทางในการด าเนินงาน อย่างไร ซึ่งวนันีเ้ราเห็นโอกาสว่า
บรษัิทมีโอกาสที่จะพลิกฟ้ืนใหเ้ห็นก าไรอยู่ขา้งหนา้แลว้ 
 

3. ประธานฯในท่ีประชมุ ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
ปีท่ีผ่านมากระผมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า  เป็นปีท่ีต้อง
ประคบัประคอง แต่ปีนี ้บริษัทจะตอ้งพยายามพลิกฟ้ืนใหไ้ด ้
โดยแนวทางด าเนินงานจะเนน้เป็นเรื่องของการขยายเสน้ทาง
เชื่อมต่อการขนส่ง ซึง่เปา้หมายก็คือนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เป็นหลกั  
ประธานฯ อธิบายเพิ่มเติมใหท้ราบว่า เป็นเรื่องยากมากท่ีฝ่าย
บริหารจะอนุมานตัวเลขใหท่้านทราบได้ แต่ดูจากแนวโนม้
ตวัเลขแลว้ รายรบัของบรษัิทดีขึน้ตามล าดบั แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มี
ปัจจัยอื่นๆท่ีเข้ามากระทบ ซึ่งท่ีเกิดขึน้เร็วๆนี้ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของแผ่นดินไหว หรือตึกถล่ม หรือเรื่องของนโยบายทาง
ภาษีของสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทก็จะไม่ละเลย ท่ีจะต้อง
ระมัดระวังผลกระทบดังกล่าว ประกอบกับยังคงต้องหา 
ช่องทางรายไดใ้หเ้พิ่มมากขึน้ และโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ดงัท่ี
บริษัทได้อธิบายให้ถือผู้ถือหุ้นทราบ  ประกอบกับเรื่อง
ค่าใช้จ่าย อะไรท่ีลดได้บริษัทก็ต้องน าไปปรับลด น าไป
พิจารณาจ ากดัใหเ้หมาะสม  
 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใดเพิ่มเติม  
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ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้วา่ ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่ง จากคณะกรรมการ จากผูบ้รหิาร และพนกังานทกุ

ท่าน บริษัทอยู่ได ้ท างานไดทุ้กวนันี ้แมจ้ะล าบากแต่ก็อยู่ไดด้ว้ยก าลงัใจ ดว้ยความกรุณา และการสนบัสนุนจากท่าน           
ขอขอบพระคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่น และในการประชมุนี ้ไดใ้ชเ้วลาประชมุมาพอสมควรแลว้ หากไม่มีความขดัขอ้งประการใด
ขออนญุาตปิดการประชมุ 
 

ปิดการประชมุผูถื้อหุน้ เวลา 16.00 น. 
 

(ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ)ุ 
ประธานทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 

 

 

 

 

( นายบญัญตัิ แสงนิรตัน ์) 
  ผูบ้นัทกึกการประชมุ 


